

มติคณะรัฐมนตรี

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เรื่อง มติคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 1/2558

เสนอโดย

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

The screenshot shows the official website of the Thai Cabinet Secretariat. The header includes the logo of the Secretariat and the text 'สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี The Secretariat of the Cabinet'. The date '8 มิถุนายน 2559' is displayed. The main content area shows a document titled 'มติคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 1/2558' (Ministerial Decree No. 1/2558 of the Digital Economy and Society Committee). The document is dated 12/05/2558. The text of the decree is as follows:

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ โดยที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาประเด็นต่างๆ สรุปได้ ดังนี้

1. รับทราบการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน ๘ คน เป็นกรรมการในคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และรับทราบคำสั่งมอบหมายรองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นายทรงพร โกมลสุรเดช) เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการฯ รวมทั้งรับทราบสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล แนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลด้วยยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน และ (ร่าง) แผนการดำเนินงานเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
2. เห็นชอบแผนการดำเนินงานบรอดแบนด์แห่งชาติ ได้แก่ (๑) แต่งตั้งคณะทำงานบรอดแบนด์แห่งชาติ (๒) ให้มีการบูรณาการโครงสร้างภาครัฐเพื่อไม่ให้เกิดการลงทุนซ้ำซ้อนและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ (๓) ให้มีหน่วยงานทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงข่ายบรอดแบนด์และสายเคเบิลใยแก้วนำแสงจากหน่วยงานภายใต้กำกับของรัฐและภาคเอกชน
3. เห็นชอบแนวทางและ (ร่าง) แผนการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลในประเทศไทย (Data Center) โดยเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้หน่วยงานภาครัฐระงับการสร้างศูนย์ข้อมูลทุกประเภท ยกเว้นโครงการ/กิจกรรมที่มีการผูกพันตามสัญญาแล้ว ก่อนวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ และให้หน่วยงานภาครัฐขอแปลงงบลงทุน (ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) เป็นงบดำเนินงานที่เพียงพอต่อการเข้าใช้บริการระบบสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ก่อนที่การลงทุนของภาคเอกชนจะเกิดขึ้น

๔. รับทราบแผนการดำเนินโครงการลดสำเนากระดาษเพื่อบริการประชาชน (Smart Service) ระยะที่ ๑ โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการทำการตรวจสอบความพร้อมของ e-Service ที่หน่วยงานเสนอเข้าร่วมโครงการ แล้วรายงานผลให้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) ทราบภายใน ๑ เดือน และรับทราบแผนการดำเนินการตามโครงการบูรณาการข้อมูลงานบริการภาครัฐ (Information Gateway)
๕. เห็นชอบแผนการดำเนินงานการส่งเสริมการค้าผ่านสื่อดิจิทัล โดยมีเป้าหมายส่งเสริมให้ SMEs ปรับเปลี่ยนวิธีทำธุรกรรมแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ ๒๐,๐๐๐ ราย ภายในระยะเวลา ๑ ปี
๖. เห็นชอบแนวทางและ (ร่าง) แผนการดำเนินงานการส่งเสริมธุรกิจเกิดใหม่ดิจิทัล (Digital Entrepreneurs) โดยเป้าหมายของการส่งเสริมธุรกิจเกิดใหม่ดิจิทัล คือ ในระยะ ๓ ปี ไทยจะมี Digital Entrepreneurs เกิดใหม่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ราย ประกอบด้วยคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างธุรกิจใหม่ที่ตลาดต้องการรวมกันไม่ต่ำกว่า ๑,๕๐๐ คน
๗. มอบหมายให้มีการหารือเกี่ยวกับการเตรียมการเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับคณะทำงานการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อปรับ (ร่าง) แผนการดำเนินงาน รวมทั้งให้นำข้อสังเกตของคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไปพิจารณาดำเนินการ และนำ (ร่าง) แผนการดำเนินงานที่ปรับแล้วเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการประชุมครั้งต่อไป
๘. เห็นชอบให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) พิจารณาการใช้งานคลื่นความถี่ที่เหมาะสมเพื่อให้การประมูลการให้บริการในระบบ 4G มีประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ มีมาตรฐาน โดยให้ดำเนินการเตรียมการและเปิดประมูลได้ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ และให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กสทช. และผู้แทนคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล)หารือและร่วมกันเจรจาในเรื่องการนำโครงสร้างพื้นฐานที่มีข้อพิพาทอยู่มาใช้ประโยชน์
๙. เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะทำงาน ประกอบด้วย คณะทำงานบรอดแบนด์แห่งชาติ (National Broadband) คณะทำงานศูนย์ข้อมูลในประเทศ (Data Center) คณะทำงานการส่งเสริมการค้าผ่านสื่อดิจิทัล (Digital Commerce) การส่งเสริมธุรกิจเกิดใหม่ดิจิทัล (Digital Entrepreneur) และการส่งเสริมเนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) คณะทำงานการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) และคณะทำงานติดตามกฎหมายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
๑๐. เห็นชอบให้นำประเด็นที่ กสทช. เสนอเกี่ยวกับการให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ไปพิจารณาในคณะทำงานบรอดแบนด์แห่งชาติเพื่อให้เกิดการบูรณาการบรอดแบนด์ของประเทศและเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๑๑. เห็นชอบให้จัดการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประจำทุกเดือน

อ้างอิงจากเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

<https://cabinet.soc.go.th/soc/Program2->

[3.jsp?top_serl=99313644&key_word=&owner_dep=%B7%A1&meet_date_dd=01&meet_date_mm=01&meet_date_yyyy=2558&doc_id1=&doc_id2=&meet_date_dd2=31&meet_date_mm2=12&meet_date_yyyy2=2558](https://cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99313644&key_word=&owner_dep=%B7%A1&meet_date_dd=01&meet_date_mm=01&meet_date_yyyy=2558&doc_id1=&doc_id2=&meet_date_dd2=31&meet_date_mm2=12&meet_date_yyyy2=2558)



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	
รับที่ 9041	วันที่ 11.50
2	2558

112
24/5/58
10/1/1

ที่ ทค ๐๑๐๐.๔/๕๖๕๐

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๓
อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๒๘ เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง มติคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ด้วยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอเสนอมติคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) กำกับการบริหารราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๕๓ ง ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยมี นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลด้านเศรษฐกิจ เป็นรองประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีแต่ละด้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวน ไม่เกิน ๘ คน โดยต้องแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากภาคเอกชน ไม่น้อยกว่า ๓ คน ร่วมเป็นกรรมการ มีปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นกรรมการและเลขานุการรองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมีอำนาจหน้าที่โดยรวมในการจัดทำนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคม เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และการปฏิบัติการอื่นใดเพื่อเป็นไปตามระเบียบนี้ หรือตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย โดยให้สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นหน่วยงานเลขานุการของคณะกรรมการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๗๒.สาระสำคัญของเรื่อง ...

๒. สาระสำคัญของเรื่อง

โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาดิจิทัลของประเทศ การกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการพัฒนาดิจิทัลของประเทศ ซึ่งจะครอบคลุมการดำเนินงานในหลายมิติที่มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม การวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่จำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ตลอดจนส่งเสริมการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ที่ประชุมได้รับทราบและได้พิจารณาประเด็นต่างๆ ดังนี้

๒.๑ ที่ประชุมได้รับทราบในประเด็นต่างๆ ดังนี้

๒.๑.๑ รับทราบการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดให้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกิน ๘ คน เป็นกรรมการในคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน ๘ คนประกอบด้วย ศาสตราจารย์ สิทธิชัย โภคิยอุดม ศาสตราจารย์ ไพรัช รัชยพงษ์ นายมนู อรติชลเชษฐ์ นายทวีศักดิ์ กอนันตกุล นายชิต เหล่าวัฒนา นายโกศล เพ็ชรสุวรรณ นายบุญทักษ์ หวังเจริญ และนายสุพันธุ์ มงคลสุธี

๒.๑.๒ รับทราบคำสั่งมอบหมายรองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทำหน้าที่กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งได้กำหนดให้รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทำหน้าที่กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ทั้งนี้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีคำสั่งที่ บ.๒๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ มอบหมายให้ นางทรงพร โกมลสุรเดช ตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๒.๑.๓ รับทราบสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล แนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลด้วยยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน และ (ร่าง) แผนการดำเนินงานเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีขอให้เร่งรัดการสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนและสังคมในเรื่องความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลสำหรับประเทศไทย โดยขอให้อธิบายหลักการเหตุผลประกอบเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น การลดความเหลื่อมล้ำของการเข้าถึงข้อมูล ลดภาระค่าใช้จ่ายให้เกิดความเป็นธรรม ยกระดับรายได้เกษตรกรให้สูงขึ้น โดยให้มีเทคโนโลยีที่ทำให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารได้ การเร่งรัดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตให้ได้ทุกที่ทุกจุด ตามแผนงานการดำเนินงาน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๐

๒.๒ ที่ประชุมได้พิจารณาในประเด็นต่างๆ ดังนี้

๒.๒.๑ การเตรียมการเรื่องบรอดแบนด์แห่งชาติ (National Broadband) ที่ประชุมเห็นชอบแผนการดำเนินงานบรอดแบนด์แห่งชาติ ดังนี้ ๑) แต่งตั้งคณะทำงานบรอดแบนด์แห่งชาติ ๒) ให้มีการบูรณาการโครงข่ายภาครัฐเพื่อไม่ให้เกิดการลงทุนซ้ำซ้อนและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ

๓) มีหน่วยงานทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงข่ายบรอดแบนด์และสายเคเบิลใยแก้วนำแสงจากหน่วยงานภายใต้กำกับของรัฐและภาคเอกชน

๒.๒.๒ การเตรียมการเรื่องศูนย์ข้อมูลในประเทศ (Data Center) ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางและ (ร่าง) แผนการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลในประเทศ (Data Center) ตามที่เสนอและให้เสนอ กรม. เพื่อพิจารณาให้หน่วยงานภาครัฐระงับการสร้างศูนย์ข้อมูลทุกประเภทยกเว้นโครงการ/กิจกรรมที่มีการผูกพันตามสัญญาแล้ว ก่อนวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ และให้หน่วยงานภาครัฐขอแปลงงบลงทุน (ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) เป็นงบดำเนินงานที่เพียงพอต่อการเข้าใช้บริการระบบสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ก่อนที่การลงทุนของภาคเอกชนจะเกิดขึ้น

๒.๒.๓ การเตรียมการให้บริการภาครัฐ โดยไม่ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ที่ประชุมรับทราบแผนการดำเนินโครงการลดสำเนากระดาษเพื่อบริการประชาชน (Smart Service) ระยะที่ ๑ ตามที่เสนอ โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการทำการตรวจสอบความพร้อมของ e-Service ที่หน่วยงานเสนอเข้าร่วมโครงการตามคำแนะนำของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) แล้วรายงานผลให้ที่ประชุม อ.ก.พ.ร. รับทราบภายใน ๑ เดือน และรับทราบแผนการดำเนินการตามโครงการบูรณาการข้อมูลงานบริการภาครัฐ (Information Gateway)

๒.๒.๔ การเตรียมการเรื่องการส่งเสริมการค้าผ่านสื่อดิจิทัล (Digital Commerce) ที่ประชุมเห็นชอบแผนการดำเนินงานการส่งเสริมการค้าผ่านสื่อดิจิทัล โดยมีเป้าหมายส่งเสริมให้ SMEs ปรับเปลี่ยนวิธีทำธุรกรรมแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ ๒๐,๐๐๐ ราย ภายในระยะเวลา ๓ ปี

๒.๒.๕ การเตรียมการเรื่องธุรกิจเกิดใหม่ดิจิทัล (Digital Entrepreneurs) ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางและ (ร่าง) แผนการดำเนินงานการส่งเสริมธุรกิจเกิดใหม่ดิจิทัล (Digital Entrepreneurs) โดยเป้าหมายของการส่งเสริมธุรกิจเกิดใหม่ดิจิทัล คือ ในระยะ ๓ ปี ไทยจะมี Digital Entrepreneurs เกิดใหม่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ราย ประกอบด้วยคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างธุรกิจใหม่ที่ตลาดต้องการรวมกันไม่ต่ำกว่า ๑,๕๐๐ คน

๒.๒.๖ การเตรียมการเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ที่ประชุมมอบหมายให้มีการหารือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับคณะกรรมการการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อปรับ (ร่าง) แผนการดำเนินงาน รวมทั้งขอให้นำข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการและนำ (ร่าง) แผนการดำเนินงานที่ปรับแล้วเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการประชุมครั้งต่อไป

๒.๒.๗ การเตรียมการเรื่อง 4G ภายใต้คลื่นความถี่ 900 MHz และ 1800 MHz ที่ประชุมเห็นชอบให้ กสทช. พิจารณาการใช้งานคลื่นความถี่ที่เหมาะสมเพื่อให้การประมูลการให้บริการในระบบ 4G มีประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ มีมาตรฐาน โดยให้ดำเนินการเตรียมการและเปิดประมูลได้ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ และมอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กสทช. และผู้แทน คnr. (นายทวีศักดิ์ กอนันต์กุล)หารือและร่วมกันเจรจาในเรื่องการนำโครงสร้างพื้นฐานที่มีข้อพิพาทอยู่มาใช้ประโยชน์

๒.๒.๘ การแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานทั้ง ๕ ชุด ประกอบด้วย คณะทำงานบรอดแบนด์แห่งชาติ (National Broadband) คณะทำงานศูนย์ข้อมูลในประเทศ (Data Center) คณะทำงานการส่งเสริมการค้าผ่านสื่อดิจิทัล (Digital Commerce) การส่งเสริมธุรกิจเกิดใหม่ดิจิทัล (Digital Entrepreneur) และการส่งเสริมเนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) คณะทำงานการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) และคณะทำงานติดตามกฎหมายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยมีองค์ประกอบตามรายชื่อที่เสนอ โดยให้ฝ่ายเลขานุการเพิ่มเติมรายชื่อตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมและดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน พร้อมอำนาจหน้าที่ต่อไป

๒.๒.๙ การให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ที่ประชุมเห็นชอบให้นำประเด็นที่ กสทช. เสนอไปพิจารณาในคณะทำงานบรอดแบนด์แห่งชาติเพื่อให้เกิดการบูรณาการบรอดแบนด์ของประเทศและเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๒.๑๐ กำหนดการประชุมคณะกรรมการเตรียมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ที่ประชุมเห็นชอบให้จัดการประชุมเป็นประจำทุกเดือน

๓. ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๖ (๒) กำหนดให้เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งเสนอมาตรการการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติการตามนโยบายและแผนระดับชาติดังกล่าว

๔. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอสาระสำคัญของมติคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป.

ขอแสดงความนับถือ



(นายพรชัย รุจิประภา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๖๗๙๗

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๙๙๐

Email : duangdao.k@mict.go.th

ความที่ลด

ที่ นร ๐๕๐๕/๖๖๖๔๒



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง มติคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อ้างถึง หนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ ทก ๐๑๐๐.๔/๔๑๘๐ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘

ตามที่ได้เสนอเรื่อง มติคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ไปเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบแล้วเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตามบัญชีแนบท้ายทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายปัญญาพล ศรีแสงแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๕ (ณัฐวารณ) ๔๔๓ (พิมพ์นภัส)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.cabinet.thaigov.go.th (แ. 27-05-58/พิมพ์นภัส)

บัญชีรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แจ้งเรื่อง มติคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ให้ทราบ ดังนี้

๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
๔. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๕. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
๖. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๗. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๘. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
๙. เลขาธิการ ก.พ.ร.
๑๐. เลขาธิการ กสทช.